

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRIỆU ĐỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Triệu Độ, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện Triệu Phong về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; nhằm tạo không khí phấn khởi và đảm bảo các điều kiện cho nhân dân trong xã vui Tết, đón Xuân, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Nguyên Đán như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid 19; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về những thành tích, kết quả thắng lợi thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2021; động viên cán bộ, nhân dân tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022.

2. Yêu cầu:

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh, huyện thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Chủ động, tăng cường phòng, chống dịch Covid 19; ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn xã.

- Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, nhất là các cơ sở dịch vụ, thương mại; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

- Các hoạt động phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định thời gian, địa điểm, nguồn lực thực hiện đảm bảo.

- Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan.

II. Nội dung thực hiện:

1. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid 19, tuyệt đối không mất cảnh giác, chủ quan với các nguy cơ dịch bệnh.

Trạm Y tế tổ chức đội ngũ y, bác sỹ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc sơ cấp cứu trong các ngày Tết, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 và các dịch bệnh có khả năng bùng phát trong mùa Đông Xuân. Theo dõi, giám sát các trường hợp đến khám, chữa bệnh tại Trạm, đặc biệt lưu ý các đối tượng là Việt

kiều thăm thân, người lao động từ nước ngoài, học sinh sinh viên từ các địa phương khác trở về.

Các thôn tổ chức triển khai các lễ, hội đảm bảo vui Xuân thiết thực, an toàn, tiết kiệm gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid 19, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

2. Tổ chức rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục triển khai kế hoạch cụ thể bằng nhiều hình thức phong phú đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về kết quả thành tựu đã đạt được trong năm 2021. Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022. Phục vụ Tết cho nhân dân trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón xuân lành mạnh, an toàn.

2. Lĩnh vực nông nghiệp: Các HTX, thôn chỉ đạo vận động nhân dân tĩa dặm, chăm sóc lúa vụ Đông Xuân, đồng thời chăm sóc rau màu đảm bảo phục vụ nhu cầu Tết Nguyên Đán. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng đảm bảo nước tưới, tiêu thoát úng. Chỉ đạo công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Phối hợp công tác kiểm dịch thú y đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Tổ chức chỉ đạo cơ quan, ban ngành, thôn phát động “Tết trồng cây” trên địa bàn toàn xã.

Ban Công an xã phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra chất lượng hàng hóa, thực phẩm các hộ kinh doanh, các khu vực chợ phục vụ Tết nguyên đán trên địa bàn xã. Tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác niêm yết giá cả, bảo đảm an toàn thực phẩm, không mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, cần lưu ý kiểm tra ngăn chặn việc mua bán, tàng trữ pháo nổ, vận chuyển và buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, kém chất lượng.

3. Công tác TBXH: Tiếp nhận chi trả chế độ chính sách – xã hội kịp thời cho các đối tượng. Kết hợp nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, các đối tượng chính sách - xã hội, có kế hoạch đề xuất giải quyết, cứu trợ kịp thời không để tình trạng thiếu đói xảy ra. Đặc biệt tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, những người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Tổ chức làm vệ sinh môi trường khang trang, sạch đẹp, trang trí nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ và tổ chức lễ viếng dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

4. Văn hóa thông tin - TDTT:

Kịp thời phát sóng trên Đài Truyền thanh không dây của xã những nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid. Chỉ đạo các thôn, đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền Tết, nội dung tuyên truyền gắn liền với Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), 114 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chỉ đạo các thôn, các cơ quan, trường học trang trí các khẩu hiệu, panô, áp phích tại các trục đường chính, công chào, trung tâm xã, trường học, thôn, điểm vui chơi, giải trí. Hướng dẫn các đơn vị, thôn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí với nhiều hình thức phong phú, bổ ích lành mạnh giàu bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thực hiện

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid 19, hạn chế tập trung đông người. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa có hành vi vi phạm về lưu hành văn hóa phẩm độc hại và các tệ nạn xã hội, cờ bạc, mê tín dị đoan.

5. Trạm Y tế: Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện rà soát, xác minh các trường hợp có nguy cơ cao, đặc biệt các trường hợp trở về từ vùng dịch. Chú trọng công tác khám chữa bệnh và chỉ đạo các cơ sở bán thuốc trên địa bàn để yêu cầu những bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho phải khai báo y tế, tự cách ly và xét nghiệm virut SARS-CoV-2.

Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh ATTP ở các khu vực chợ, quán ăn uống, giải khát trước, trong và sau Tết, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Bố trí y, bác sỹ trực 24/24 kịp thời khám chữa bệnh cho nhân dân, cấp cứu, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết.

Phối hợp cùng ngành Địa chính - Tài nguyên môi trường chỉ đạo các thôn, đơn vị, trường học tổ chức vệ sinh môi trường, giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường nông thôn nhất là những nơi công cộng nơi nhân dân tập trung vui chơi, giải trí.

5. Tài chính ngân sách: Có kế hoạch tham mưu cho UBND xã quản lý về công tác thu chi ngân sách chặt chẽ. Ưu tiên cấp lương và các hoạt động trong dịp Tết của các ban ngành. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc chi tiêu. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và các quy định về nghiêm cấm sử dụng tiền của Nhà nước, tiền có từ nguồn gốc của ngân sách từ công quỹ để tổ chức liên hoan, tặng quà ...dưới mọi hình thức.

6. Quốc phòng - an ninh: Phối hợp nắm tình hình, quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. Phối hợp với Trạm Y tế tăng cường nắm bắt, giám sát và theo dõi các đối tượng từ vùng dịch trở về, các đối tượng đang thực hiện cách ly tại nhà. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch, cũng như các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng chống dịch.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, xây dựng kế hoạch phương án tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ, diêm tiêu phát nổ, các loại đồ chơi nguy hiểm, tàng trữ ma túy, hàng cấm, hàng giả. Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị trường học, chợ, khu vực dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định tình hình AN-CT, TTATXH trước, trong và sau Tết. Đấu tranh ngăn ngừa kịp thời có hiệu quả đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, gây rối trật tự công cộng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm luật ATGT, chất lượng an toàn, kỹ thuật cầu phao dân sinh, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán trái phép. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết.

BCH Quân sự xã phối hợp cùng Ban Công an xã tổ chức trực tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có con em đang tại ngũ và gặp mặt động viên tinh thần thanh niên, gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ năm 2022.

7. Các đơn vị, thôn phát động làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khu dân cư khang trang sạch đẹp. Trang trí băng cờ, khẩu hiệu, panô, áp phích mừng năm mới tại trụ sở làm việc, trung tâm học tập cộng đồng, cổng chào, tạo không khí vui Tết.

III. Tổ chức thực hiện

Ban, ngành chuyên môn thuộc UBND xã và các ngành liên quan, Trưởng thôn, Hiệu Trưởng các trường học, CT.HĐQT/HTX tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và các Chỉ thị văn bản chỉ đạo của UBND huyện trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chấp hành nghiêm túc theo quy định nghỉ Tết của Nhà nước. Ngay sau thời gian nghỉ Tết phải nhanh chóng đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại bình thường. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022./.

Nơi nhận:

- UBND huyện(b/c);
- Đảng ủy, TT.HĐND xã(b/c)
- Các ban,ngành, đoàn thể,thôn, HTX, Trường học;
- Lưu VT,UB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Thị Kim Cúc